

Chủ động ôn tập sớm, giảm sức ép mùa thi

Ông Nguyễn Văn Hiến, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, sở dĩ Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay sớm hơn so với năm 2017 là để phù hợp với kỳ thi THPT quốc gia 2018, đồng thời rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm ngoái tổ chức vào ngày 8/7 đã kéo dài thời gian ôn tập gây mệt mỏi cho giáo viên và học sinh. Việc tổ chức kỳ thi vào ngày 8/6 cũng đồng bộ với thời gian thi của các tỉnh, thành phố khác. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi sớm còn để cho học sinh sau một kỳ thi chuyển cấp có nhiều thời gian nghỉ ngơi, sẵn sàng cho chặng đường học tập mới. Về việc ôn tập, theo kế hoạch năm học đã được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, việc ôn luyện kiến thức cho học sinh đã được lồng ghép trong suốt quá trình học theo hình thức học đến đâu chắc đến đấy, học đến đâu, ôn luyện, đánh giá đến đâu chứ không phải học hết chương trình mới ôn luyện nên điều này không gây khó khăn cho việc dạy của giáo viên và ôn tập của học sinh. Hơn nữa, để thi hoàn toàn nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 9, việc ra đề sẽ phù hợp với kiến thức đã học trên lớp theo 4 mức nhận biết, hiểu, vận dụng, vận dụng nâng cao, không đánh đố học sinh nên sẽ không khó đối với các em có kiến thức chắc, chủ động ôn tập. Đối với môn thi thứ ba của kỳ thi năm nay là môn Vật lý, đây là môn thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài chỉ có 60 phút nên hệ số 1, trong khi hai môn

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Sức ép thật hay ảo?

Theo nhận xét của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay mặc dù diễn ra sớm hơn một tháng so với năm ngoài nhưng giáo viên, học sinh đều rất đồng tình với thời gian tổ chức thi. Còn theo số liệu phân tích từ các phòng giáo dục thì số học sinh lớp 9 năm học 2017 - 2018 có tăng nhưng không đến mức tăng đột biến và sức ép chủ yếu chỉ diễn ra ở thành phố Thái Bình.

Kỳ I: Sức ép chỉ tăng cao ở thành phố



Học sinh Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy).

Toán, Ngữ văn theo hình thức tự luận, nhân hệ số 2 nên học sinh cũng không phải quá lo lắng về môn thi thứ ba này. Qua trao đổi và tìm hiểu tại một số phòng giáo dục và đào tạo, trường học cho thấy các phòng giáo dục và đào tạo trong tỉnh đều có chỉ đạo và các trường THCS trong tỉnh đều chủ động ôn luyện kiến thức cho học sinh ngay từ đầu năm học, lồng ghép giữa học với ôn tập ngay từ đầu năm nên mặc dù thi trước 1 tháng so với năm ngoài song hầu hết giáo viên và học sinh đều không bất ngờ, thậm chí còn đồng tình cao với phương án thi sớm như năm nay. Tuy nhiên, khó khăn diễn ra ở hầu hết các huyện, thành phố đó là việc thiếu giáo viên bộ môn Vật lý. Vì vậy, các cụm trường phải tăng cường phối hợp chuyên môn trong việc bố trí, sắp xếp thời gian, mượn giáo viên môn Vật lý trường khác để bảo đảm ôn tập cho học sinh đạt kết quả cao.

Học sinh lớp 9 tăng, nhưng ở mức vừa

Trái ngược với sự lo lắng của học sinh và phụ huynh trên địa bàn thành phố Thái Bình trước thông tin học sinh lớp 9 tăng đột biến lại là tâm trạng khá thoải mái của đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh tại các huyện bởi theo số liệu của các phòng giáo dục và đào tạo, số lượng học sinh lớp 9 có tăng nhưng chỉ tăng ở mức vừa. Theo số liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2017 - 2018, số học sinh lớp 9 trên địa bàn gần 2.800 em, tăng khoảng 500 học sinh so với năm học 2016 - 2017. Tại Thái Thụy là huyện có số xã, thị trấn cao nhất tỉnh, số học sinh năm học 2017 - 2018 là 3.511 tăng 400 học sinh so với năm trước. Tại Quỳnh Phụ, con số này là 3.201, tăng 300 học sinh; tại Tiên Hải là 3.097, tăng 330 học sinh; tại Vũ Thư là 3.035, tăng 130 học sinh... Như vậy, chỉ ở thành phố, số học sinh lớp 9 mới tăng cao. Theo lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo, việc tăng học sinh không chỉ diễn ra đối với năm học này mà ở một số năm trước đây cũng có tình trạng học sinh tăng như vậy là do tâm lý của người Việt Nam muốn con mình học tốt để sinh con. Cũng qua số liệu phân tích từ Sở Giáo dục và Đào tạo và một số phòng giáo dục và đào tạo cho thấy tỷ lệ học sinh lớp 9 dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hàng năm trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 80%. Gần đây nhất, như kỳ thi tuyển sinh năm ngoài, toàn tỉnh có hơn 22.000 học sinh lớp 9 năm học 2016 - 2017 song chỉ có gần 18.300 học sinh đăng ký thi lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018, đến

Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà



Tại Hưng Hà, số lượng học sinh lớp 9 tăng không cao như một số huyện khác nên học sinh, giáo viên ít chịu sức ép vì điều này. Đối với việc ôn tập, thực hiện đúng chỉ đạo về kế hoạch năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có kế hoạch cụ thể chỉ đạo chuyên môn các trường THCS trên địa bàn. Các trường đều thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học, trong chương trình học, học đến đâu ôn luyện, đánh giá kiến thức học sinh đến đó nên nhìn chung so với mọi năm kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hưng Hà không có nhiều thay đổi, đặc biệt là ít chịu sức ép vì tăng số lượng học sinh lớp 9.

Thầy giáo Phan Văn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Lãng (Vũ Thư)



Năm học 2017 - 2018, Trường THCS Minh Lãng có 140 học sinh lớp 9, trong đó 123 em đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động phân công đội ngũ giáo viên có chuyên môn giỏi giảng dạy lớp 9, xây dựng kế hoạch giảng dạy và bảo đảm chất lượng trong suốt năm học. Năm nay, thời gian ôn tập ngắn hơn, vì vậy, ngay sau đợt kiểm tra chất lượng cuối năm, nhà trường bắt đầu tổ chức ôn tập ba môn Ngữ văn, Toán, Vật lý với thời gian 2 buổi/ngày.

Gô giáo Dương Thị Nguyệt, Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy)



Năm nay, Trường THCS Thụy Liên có 101 học sinh lớp 9, trong đó có 81 em đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Từ nhiều năm nay, nhà trường thực hiện tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp đồng thời chủ động với công tác ôn tập nên giáo viên, học sinh không bị áp lực nhiều trước kỳ thi. Năm nay, số lượng học sinh lớp 9 có tăng song ở Thái Thụy cũng ở mức vừa, mặc dù vậy chúng tôi vẫn quan tâm tư vấn cho các em lựa chọn đăng ký dự thi tại các trường có điểm chuẩn đầu vào phù hợp với sức học để tăng cơ hội đỗ vào lớp 10 THPT.

ngày thi chỉ có 18.063 em dự thi, đạt hơn 82% so với tổng số học sinh lớp 9. Tại thành phố Thái Bình, số học sinh lớp 9 năm học 2016 - 2017 là 2.292 em, số tốt nghiệp là 2.290 em, có 1.983 em dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT, đạt hơn 86%. Tại Thái Thụy, số học sinh lớp 9 năm học 2016 - 2017 là 3.112 em, số tốt nghiệp là 3.061 em, số dự thi lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 là 2.422 em, đạt gần 78% tổng số

học sinh năm đó. Như vậy, theo phân tích của các nhà quản lý giáo dục, nếu lấy tổng số học sinh lớp 9 trừ đi số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT và nhận định số học sinh dự ra là số lượng học sinh không có cơ hội vào trường THPT công lập là chưa thực sự chuẩn xác, hơn hết còn làm gia tăng tâm lý lo lắng, sức ép cho học sinh và phụ huynh. Bởi trên thực tế, trước khi dự thi vào các trường THPT đã có khoảng

20% số học sinh tốt nghiệp THCS đã tự tìm cho mình hướng đi khác thay vì tiếp tục thi THPT là học nghề và đi làm. Như vậy, số dư ra phải là số không đỗ/số dự thi chứ không phải là số chỉ tiêu tuyển sinh/số học sinh. Nếu hiểu đúng về con số này, sẽ giảm bớt gánh nặng tâm lý cho học sinh trong quá trình ôn tập và thi cử.

(còn nữa)
TRẦN HƯƠNG - DẶNG ANH

ĐỒNG HƯNG
Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, cách làm sáng tạo, đổi mới về tư duy, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Đông Hưng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.



Cơ sở gia công túi xách xuất khẩu của chị Trần Thị Doan đạt doanh thu trên 1,2 tỷ đồng/năm.

Đù tuổi đã cao nhưng ông Trần Công Loát ở thôn Đông Bình Cách, xã Đông Xá vẫn man dạn đổi hết ruộng của gia đình về vùng ứng trồng cây lúa không hiệu quả để cải tạo xây dựng thành công trang trại VAC. Ông cho biết: Tôi đã đầu tư cải tạo vùng ứng trồng đào ao thả hàng vạn con cá giống, làm chuồng nuôi hàng trăm con gà, trồng 800 cây mít và các loại cây ăn quả khác trên diện tích 10.000m², cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.

Từ thành tích đã đạt được, năm 2017, Đông Hưng có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 24 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng. Việc bình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước.

(Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng)

đặc biệt khó khăn nhưng với tinh thần: Đầu cần thanh niên có, đầu khó có thanh niên, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để góp sức mình bảo vệ Tổ quốc, Nguyễn Tiến Nam (thôn Đoài, xã Hồng Việt) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nam tâm sự: Tổ quốc là hai tiếng thiêng liêng trong trái tim tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để rèn luyện, trưởng thành trong quân đội, góp sức mình gìn giữ bình yên cho Tổ quốc.

hiến hàng trăm mét vuông đất, các công trình trên đất để làm đường, xây dựng các công trình công cộng, tạo diện mạo mới cho địa phương. Nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua với nội dung và cách làm hiệu quả đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Đông Hưng phát triển. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất đạt 10.567,3 tỷ đồng, tăng 9,74% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 4,75%, hộ cận nghèo 3,34%. Các phong trào "Thi đua dạy tốt, học tốt", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", đổi mới phương pháp dạy và học... đã góp phần đưa phong trào giáo dục của huyện 12 năm liền dẫn đầu toàn tỉnh. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 41/44 trạm y tế đạt chuẩn. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác thông tin truyền thông được thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

THU HIỀN

Tạo động lực để có nhiều sáng kiến, cải tiến



Các đại biểu tham quan sáng kiến bằng đồ cơ sở giấy, nếp hạ sơ quan, chiến sĩ của Ban CHQS huyện Hưng Hà.

được sản xuất trong quân đội ứng với chiều dài bàn chân (từ cỡ 37 đến cỡ 44); chủ đề xác định chính xác cỡ số giấy, nếp cho từng đối tượng là hạ sơ quan, chiến sĩ. Khi sáng kiến nhân rộng sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, thuận lợi cho quá trình tham nhập tuyển quân, đăng ký cỡ số nhanh chóng và giảm áp lực cho cán bộ làm công tác thâm nhập và công tác bảo đảm quân trang ở các cấp. Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Hà đánh giá: Bằng đồ được thiết kế trên trình độ họa corel và có thể in ra các chất liệu khác nhau như bạt, để can, nhựa, phooc mica, gỗ, da... chuẩn theo kích thước thực tế. Với chất liệu bạt, kích thước 40x46cm, trọng lượng nhẹ, bằng đồ cơ sở giấy, nếp hạ sơ quan, chiến sĩ rất tiện dụng cho

quá trình mang theo công tác. Giá thành làm ra một sản phẩm chỉ có 20.000 đồng. Ngoài các sáng kiến trên, ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh còn có rất nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện được đánh giá cao ở hội thi cấp Bộ CHQS tỉnh. Các sáng kiến, cải tiến sẽ được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu công tác, nhiệm vụ của ngành hậu cần quân đội như: cải tiến quản lý hệ thống số sách của Thượng úy Bùi Đình Đáng, Ban CHQS huyện Thái Thụy; sáng kiến dụng cụ đo đa năng của Trung tá Nguyễn Kiên Cường, Ban CHQS thành phố Thái Bình; cải tiến bộ bằng bộ cấp cứu thương binh của Trung úy, sĩ Ngô Văn Trường, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh... Để có được kết quả đó, ngoài tinh thần chủ động khác phục

khó khăn, nỗ lực của các tác giả, đơn vị tham gia thi phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện với các giải pháp khoa học, thiết thực, phát huy trách nhiệm từng cá nhân, tri tuệ cả tập thể trong suốt quá trình thực hiện.

Trung tá Đỗ Hải Đệ, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị hậu cần nói riêng, mô hình, trang thiết bị huấn luyện ứng dụng vào hoạt động các mặt công tác ở các cơ quan, đơn vị nói chung đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai sâu sắc, xây dựng quyết tâm cao, tăng cường thực hiện. Lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chức năng của các cơ quan, đơn vị luôn bám sát hoạt động ở cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện một cách rất bài bản, theo từng giai đoạn, lộ trình nhằm nâng cao số lượng, chất lượng của từng sản phẩm. Đây không chỉ là dịp để các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm vận dụng trong công tác quản lý hậu cần ở cơ quan, đơn vị mà là cơ hội để Bộ CHQS tỉnh, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh phát hiện, nhân rộng các sáng kiến, cải tiến có giá trị ra toàn lực lượng; đồng thời, lựa chọn, hoàn thiện sản phẩm đạt giải để tham dự hội thi do Quân khu 3 tổ chức.

TẮT ĐẠT